

งาน “โครงการหลวง 48”
“ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุง”
ชม ศิลปะลายเส้นดอกไม้ THE ART OF BOTANICAL LIVING
4 – 14 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานสนับสนุน จัดงานโครงการหลวง 48 ในระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โครงการหลวงเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพัฒนาด้านเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงสุดลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย การแผ้วถางป่า และการปลูกฝิ่น ทรงช่วยเหลือและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝิ่นหันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทน จนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากผลผลิตโครงการหลวงมากกว่า 3,000 รายการ ทำให้ชาวเขามีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงปัจจุบัน

ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุง” และตกแต่งสไตล์ THE ART OF BOTANICAL LIVING ชมความงามและเติมคุณค่าให้ชีวิตกับศิลปะลายเส้นดอกไม้ ที่สวยและงดงาม

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นสร้างรายได้ เกิดอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการสวนพระองค์ และจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่สนับสนุน

ชม นิทรรศการ 48 ปีโครงการหลวง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับโครงการหลวง “โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นสำเร็จเป็นโครงการแรกของโลก” มูลนิธิโครงการหลวงและผลสำเร็จของการพัฒนาบนพื้นที่สูง อาทิ การพัฒนาบนพื้นที่สูงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของชาวเขา ผลิตผลจากแปลงส่งเสริมเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และพื้นที่โครงการหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

เลือกซื้อสินค้าเด่น/ใหม่ในปี นี้ในงานโครงการหลวง 48 เป็นครั้งแรก ได้แก่ ข้าวพื้นที่สูง 2 สายพันธุ์ท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง ได้แก่ **ข้าวเหลือง หรือ บือบอ** เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าของเผ่าปกาเกอญอ และละว้า ช่วยลดโรคอัลไซเมอร์ ลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี ลดน้ำตาลในเลือด **ข้าวไก่ป่าหรือ บือชอมี** รักษาอาการโรคเหน็บชา ควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย **พลาสติกอร์เจียนนมควั่นโครงการหลวง** ที่อุดมไปด้วยโปรตีน โอมิก้า 3 คอลลาเจน นิยมทำเมนูสลัด เมี่ยง **ปลาเรนโบว์เทราต์** ลดไขมันชนิดไม่ดีอิ่มตัว ลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด **ฟัก หรือมะเดื่อฝรั่ง** ผลไม้เพื่อ

สุขภาพ ทานสดได้ทั้งผล รสชาติหวาน หอม มีไฟเบอร์ แคลเซียมสูง บำรุงกระดูกและฟัน **ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือผสมน้ำมันรำข้าว** (ชนิดแคปซูล) กาแฟผสมเหินหลินจือแดง ชาขาว แป้งบัวทิพย์

ผลผลิตที่ขายดีและนิยมเลือกซื้อ อาทิ อาโวคาโด เสาวรสหวาน พลับ พริกกะเหรี่ยง ถั่วอะชูกิ ผักสดนานาชนิด ไอสครีมอะโวคาโด มะระขาว ค่ะน้าฮ่องกง พักทอง ไข่คัสตาร์ด พักทองญี่ปุ่น มันเทศญี่ปุ่น ฯลฯ ดอกไม้เมืองหนาว อาทิ กุหลาบ ไฮเดรนเยียไฮบริด สีเขียว เจอบีร่า ยูโคมิส ไม้ตัดใบ ได้แก่ เงินหิ่งห้อย เพ็ญแขกวาง ไม้ฟิลิปปินส์ เห็ด เช่น เห็ดปุยฝ้าย เห็ดพอดตตเบลโล ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ปุยอินทรีย่น้ำ ปุยมูลไส้เดือนอัดเม็ด ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปุย-น้ำมูลไส้เดือน สมุนไพรสด อาหารแปรรูป กาแฟ-ชา-เครื่องดื่ม เนื้อสัตว์ อาทิ ไก่เบอร์ส ไก่ฟ้า คาเวียร์ ปลาเทราต์แช่แข็ง กรีกโยเกิร์ต เฟต้าชีส ลาซานญา สีนค้ำหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจากโครงการส่วนพระองค์ อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปฯ ร้านจิตรลดา ร้านภูฟ้า มูลนิธิสายใจไทย ร้านส่วนพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ยังมี**ผลิตภัณฑ์ตราดอยคำที่ออกใหม่** ได้แก่ น้ำมะขามป้อมและน้ำบัวรวมผสมน้ำผึ้ง น้ำมะเขือเทศผสมน้ำผักรวม (เวอริจินแมรี่) มะม่วงผสมเสาวรสทาชนมปัง ลินจี้ผสมอัลมอนด์ทาชนมปัง **การสาธิต** การประกอบอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง การจัดดอกไม้และบุหงาโครงการหลวง เป็นต้น

ขอเชิญประชาชน ร่วมงานโครงการหลวง 48 ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชม ชิม ซื้บ กับผลิตภัณฑ์ ผลิตผล และอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดภัยและมีประโยชน์ และได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาบนพื้นที่สูงให้มีรายได้ อีกด้วย